



Hỡi mọi người, các người ăn hai loại thực phẩm mà Ta thấy nó thuộc loại Khabith: Hành và tỏi.

Ông 'Umar bin Al-Khattab kể: Thiên Sứ của Allah đã thuyết giảng trong ngày thứ sáu, Người nói: {Hỡi mọi người, các người ăn hai loại thực phẩm mà Ta thấy nó thuộc loại Khabith: Hành và tỏi.} Tôi đã thấy mỗi lần Thiên Sứ của Allah khi ngửi được mùi Khabith đó từ ai là Người ra lệnh đuổi y ra khu nghĩa địa Al-Bak'e, thế nên ai muốn ăn nó thì hãy triệt mùi đó bằng cách nấu chín.

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Ông 'Umar cho biết ông đã tham gia buổi thuyết giảng của Thiên Sứ của Allah khi Người khẳng định hành và tỏi là hai loại thực phẩm có mùi Khabith (hôi thối), và người Ả-rập dùng từ Khabith miêu tả về những điều xấu xa, điều Makruh (nên bỏ) dù là lời nói, hành động, tài sản, thức ăn hoặc con người. Và khẳng định thêm cho điều này là Hadith do ông Jaabir dẫn lời Thiên Sứ của Allah đã nói: {Ai đã ăn loại thực phẩm hôi thối này thì đừng bao giờ đến gần Masjid của Ta.} Do Muslim ghi. Ngoài hành và tỏi thì tất cả thực phẩm có mùi hôi tương tự cũng bị cấm nhưng củ cải trắng, tỏi tây, sớ dĩ chỉ nhắc đến hành và tỏi vì con người thường ăn hai loại thực phẩm này, và có Hadith do ông Jaabir bin 'Abdullah dẫn lời Thiên Sứ thì có nhắc đến tỏi tây. Do Muslim ghi; câu {khi ngửi được mùi Khabith đó từ ai là Người ra lệnh đuổi y ra khu nghĩa địa Al-Bak'e} Trước đây, khi bắt được mùi hôi thối đó, ngoài việc lệnh đuổi khỏi Masjid Người còn lệnh đuổi y ra tận khu nghĩa địa Bak'e một mức phạt dành cho y do y đã gây khó chịu cho mọi người hành lễ và cả Thiên Thần bởi Thiên Thần cũng có cảm giác khó chịu như con người như được nhắc trong Hadith Sahih. Câu: {thế nên ai muốn ăn nó thì hãy triệt mùi đó bằng cách nấu chín} nghĩa là ai muốn ăn nó thì hãy nấu chín trước khi ăn để giết chết mùi hôi khó chịu của thực phẩm đó lúc còn sống, một khi triệt được mùi hôi đó thì được phép vào Masjid vì nguyên nhân đã không còn. Theo Hadith do ông Mu-'awiyah bin Qurrah thuật lại từ cha ông dẫn lời Thiên Sứ của Allah đã nói: {Nếu các người thật sự muốn ăn chúng thì hãy triệt mùi hôi đó bằng cách nấu chín.} Do Abu Dawood ghi. Nguyên nhân triệt mùi hôi này là khi nào muốn vào Masjid trong những giờ Salah, còn khi vào Masjid trong những giờ ngoài Salah thì không cần thiết phải khử mùi hôi này, nguyên nhân ra lệnh phải nấu chín là do mùi hôi gây khó chịu.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

